

# บ้านธาริตเทียนเหลือแต่ซากปูน

ไทยโพสต์ ● บ้าน 2 หลังรูกป่าสงวนฯ ดัดที่ดิน “ธาริต” เหลือแต่ซาก อิฐดีป่าไม้เผยผู้ครอบครองขอซื้อเอง ปชป.เตรียมหอบหลักฐานร้องฟัน “ฟิโอเร ปาร์ก”

ผู้สื่อข่าวจาก จ.นครราชสีมา รายงานว่า หลังจากมีข่าวว่าวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา มีกลุ่มบุคคลกว่า 10 คนเข้าไปทำการรื้อถอนบ้าน 2 หลังที่ปลูกอยู่บนเนื้อที่เชิงเขาเดียวกับโฮมสเตย์ “ฟิโอเร ปาร์ก” บ้านของนางวรรณมล เพ็งดิษฐ์ ภรรยาของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้านมอกระหาด ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งพบว่าบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้านั้น ล่าสุดวันที่ 5 ส.ค.เมื่อผู้สื่อข่าวเข้าไปตรวจสอบพบว่าบ้านทั้งสองหลังได้ถูกทุบทำลายทิ้งไปหมดแล้ว

จากการสอบถามชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงทราบที่บ้าน 2 หลังนั้นได้มีการว่าจ้างบริษัทรับเหมาแห่งหนึ่งใช้คนกว่า 10 คนมาทำการทุบทิ้งตั้งแต่ 2-3 วันมาแล้ว โดยลงมือทุบจนเสร็จเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา ส่วนการเข้าไปตรวจสอบต้องใช้เส้นทางเดินไปตามสันเชิงเขาไปประมาณกว่า 100 เมตรจึงจะสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากมีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น บรรยากาศร่มรื่น และมีรั้วรอบขอบชิดด้วยลวดหนาม โดยเมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ พบโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจำนวนมาก ทั้งยังมีถังและโถงใบใหญ่ประมาณ 10 ใบรวมอยู่ด้วย ส่วนตัวบ้านสองหลังเหลือเพียงแต่คานและเสาปูน รวมทั้งพื้น

กับเศษซากปูนที่ถูกทุบทิ้งกองพะเนินหลงเหลืออยู่เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 6 ส.ค. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นัดหมายที่จะเข้าไปตรวจสอบ และหากยังไม่มีการรื้อจะดำเนินการรื้อถอนให้หมดต่อไป

ด้านนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ได้มีบุคคลมาแสดงตนว่าเป็นผู้ดูแลพื้นที่ดังกล่าว และระบุว่าจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปเอง ซึ่งก่อนหน้านี้กรมป่าไม้ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทุกอย่าง หลังจากพบการบุกรุกก็ได้ติดประกาศให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ตามมาตรา 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 จนครบกำหนดรื้อถอนและเตรียมเข้าไต่ถามการ จึงมีผู้มาแสดงตนว่า จะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปเอง และกรมป่าไม้ไม่ต้องเข้าไต่ถามการ เมื่อมีผู้มาแสดงตนแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนที่จะเรียกบุคคลที่มาแสดงตนว่าเป็นผู้ดูแลหรือครอบครองไปสอบสวนและหาตัวเจ้าของที่แท้จริงต่อไป

ขณะที่นายวัชร เพ็ชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยังกล่าวถึงกรณีบ้านสองหลังบริเวณป่าเขาใหญ่ของนายธาริตที่ขณะนี้พบว่ามีชายฉกรรจ์หลายสิบคนพร้อมเครื่องมือซึ่งเข้าทำการรื้อถอนเพื่อหลบเกลื่อนความผิด ว่า ขณะนี้ตนและ

ทีมงานฝ่ายกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์กำลังเร่งรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับรีสอร์ทฟิโอเร ปาร์ก ในพื้นที่ป่าเขาใหญ่ ซึ่งนางวรรณมล เพ็งดิษฐ์ ภรรยาของนายธาริตเป็นเจ้าของอยู่ พร้อมกับทำหนังสือเพื่อยื่นร้องเรียนต่อนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวมีการรูกป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่

“บ้าน 2 หลังที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เตรียมจะเข้าไปรื้อถอนในวันที่ 6 ส.ค.นี้ เป็นที่ดินคนละแปลงกันกับรีสอร์ทฟิโอเรอีกส่วนหนึ่งในกรรมสิทธิ์ของนางวรรณมล ซึ่งต้องการให้กรมป่าไม้เร่งตรวจสอบว่ามีการรูกป่าเข้าไปในพื้นที่เขตป่าสงวนฯ หรือไม่” นายวัชรระบุ.



สภาพบ้าน 2 หลังที่ปลุกอยู่บนเนื้อที่เชิงเขาเดียวกับโฮมสเตย์ ฟือเร่ ปาร์ก ของนางวรรณมล เพ็งดิษฐ์ ภรรยาของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ถูกทุบทิ้งจนเหลือแต่เศษซากปูนกองพะเนิน